

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมคนใหม่(ต่อ)



ฉบับที่ผ่านมาได้เขียนถึงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ รมว.ทส. ที่ได้นายวิเชษฐ เกษมทองศรี ไว้ครั้งหนึ่ง วันนี้เรามาต่อกันด้วยหัวข้อที่เป็นภาษาอังกฤษว่า Quick, Clear & Clean, Green & Growth ในส่วนหลัง ซึ่งฉบับที่ผ่านมาได้อธิบายความ Quick, Clear & Clean ว่า ต้องรวดเร็ว มีความโปร่งใสชัดเจน ตรวจสอบได้ เน้นทั้งงานวิชาการและการเงิน แต่ส่วนของ Green & Growth ยังไม่เห็นคำอธิบายที่ชัดเจน แต่ก็มี เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องความร่วมมือกับต่างประเทศทั้งการเตรียมพร้อมในภูมิภาคและสากล เรื่องการเตรียมรับมือภัยพิบัติ ภัยน้ำ กับเรื่องเร่งด่วนสามข้อ มีห้อยท้ายไว้

นโยบายเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ รมว.ทส. (นายวิเชษฐ เกษมทองศรี) แบ่งเป็นส่วนย่อยหลายส่วน ส่วนย่อยจะประกอบด้วย

นโยบายส่วนย่อยที่ ๑) นโยบายของการให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ ด้วยวิธีการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาครัฐ โดยให้ความสำคัญกับประเด็น วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นแกนกลางของการอนุรักษ์ เช่น การบวชป่า สืบชะตาสายน้ำ เครื่องช้ายป่าชุมชน เครื่องช้ายลุ่มน้ำ

นโยบายส่วนย่อยที่ ๒) คือนโยบายที่ว่าผู้รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องเป็นผู้ได้ใช้ประโยชน์ ผู้ก่อความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมต้องเป็นผู้รับผิดชอบ เช่น ป่าชุมชนของชาวบ้าน ประมงชายฝั่งที่รักษาป่าชายเลน สัตว์น้ำ กลุ่มชาติพันธุ์ ชุมชนที่อยู่ติดเขตป่า ควรมีบทลงโทษที่

รุนแรงขึ้น

นโยบายส่วนย่อยที่ ๓) เป็นมติของการอนุรักษ์ที่มีเป้าหมายเพื่อให้มีทรัพยากรธรรมชาติเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนไม่สร้างภาระให้คนรุ่นต่อไป โดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนที่ต้องคำนึงถึง ๓ เรื่อง ได้แก่ คน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

นโยบายส่วนย่อยที่ ๔) คือนโยบายที่ให้พิจารณาแบบบูรณาการที่สอดคล้องกันทั้งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยแผนไม่ใช่เพื่อการพิจารณาของกรมแต่ให้พิจารณาความสัมพันธ์สอดคล้องประสานงานกันเป็นภาพที่ชัดเจนของกระทรวงและประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันให้มีการเสนอทั้งแผน รายงานสถานการณ์/สภาวะ ต่อผู้บริหาร

นโยบายส่วนย่อยที่ ๕) เป็นนโยบายเรื่อง ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และการใช้ประโยชน์พหุศาสตร์ โดยให้พิจารณาด้านกฎหมายของกรมที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจน ทันเหตุการณ์ และมีความเหมาะสม โดยเฉพาะของกรมป่าไม้ และ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เช่น เกี่ยวกับการสร้างที่พักและรีสอร์ต อื่นนโยบายหนึ่งคือการทำแผน/การประสานแผนระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกันเป็นภาพรวมของประเทศ รวมถึงนโยบายในการจัดทำแผนที่มาตราการที่ชัดเจนในการป้องกันการบุกรุกป่า การรักษาป่า ตลอดจนการให้ชุมชน/ภาค

สังคมเข้ามามีส่วนร่วม

นโยบายส่วนย่อยเรื่องสุดท้าย ที่ ๖) คือเรื่องทรัพยากรน้ำ ทั้งน้ำเพื่อการบริโภค อุปโภค เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม และชายฝั่งทะเล โดยให้มีแผนในภาพรวมที่บูรณาการกันตลอดเส้นทางตั้งแต่แหล่งน้ำต่างๆ ทั้งแหล่งน้ำจืด น้ำบาดาล

ส่วนนโยบายเฉพาะก็มีด้านความร่วมมือกับต่างประเทศทั้งการเตรียมพร้อมในภูมิภาคและสากล ก็ให้ทำแผนกำหนดการเบื้องต้น และทำที่/บทบาท ของกระทรวงฯ ให้มีแนวทางที่ชัดเจนในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ก๊าซเรือนกระจก สิ่งแวดล้อม และให้มีการศึกษาผลกระทบและแนวทางในการจัดการรองรับการเข้าร่วม AEC

นโยบายด้านสุดท้ายคือการเตรียมรับมือภัยพิบัติ ภัยน้ำ ด้วยการเตรียมแผนแนวทางการรับมือกับภัยน้ำต่างๆ ทั้งภัยแล้ง น้ำท่วม และให้

เตรียมแผนแนวทางการรับมือกับภัยพิบัติอื่นๆ เช่น ไฟป่า ภัยพิบัติแบบ
ป้องกันไว้ก่อนจะเป็นประโยชน์กว่ามาแก้ไขภายหลังนะ

ยังแถมด้วยนโยบายเร่งด่วน ๓ ข้อ ที่จะกล่าวฉบับต่อไป ก็ต้อง
ติดตามกันต่อไปครับ โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วนที่คงจะได้เห็นผลในเร็วๆ นี้
ผมเองก็ต้องขออนุญาตที่จะติดตามผลงานของท่านต่อไปครับ